



KINDERWORLD KINDERGARTEN @ HANOI TOWERS

NEWSLETTER

THÁNG 8/2023

Kính gửi Quý Phụ huynh,

Chào mừng Quý vị và các em học sinh đến với một năm học mới đầy hứng khởi. Các em đã trải qua những ngày học hè tuyệt vời với các hoạt động tập trung phát triển kỹ năng đọc và viết. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã tiến hành cải tạo lại trường học - tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một Năm học mới.

Năm học này hứa hẹn sẽ là một năm rất thú vị. Nhà trường đã phát triển chương trình toán cho các em học sinh nhỏ tuổi và hiện đang tập trung vào ba lĩnh vực: đếm, ý nghĩa con số/ các mối liên hệ đơn giản, mô hình và hình khối cũng như các khái niệm không gian đơn giản. Đối với các lớp Prep và K2, Nhà trường sẽ phát triển chương trình lập trình thông qua việc giới thiệu chương trình Scratch Junior tới các em học sinh và các em sẽ được thực hành trên Ipad.

Với các Quý vị Phụ huynh, Nhà trường đang đẩy mạnh sự hợp tác với Quý vị thông qua các hoạt động được tổ chức thường xuyên, bắt đầu là hoạt động "Mát xa cho bé", sau đó là các hoạt động về nghệ thuật, yoga và thời gian kể chuyện tương tác.

Các hoạt động này là một phần của chuỗi sự kiện của Nhà trường, bao gồm các sự kiện Cảm thụ âm nhạc, Múa lân Trung Thu và Diễu hành Halloween, cho đến Buổi hòa nhạc Giáng sinh, Hội chợ từ thiện cũng như hoạt động Chơi trải nghiệm cùng con, và đặc biệt là sự kiện Lễ Tốt nghiệp và Biểu diễn Văn nghệ Cuối năm. Nhà trường mong muốn xây dựng một cộng đồng tại trường thông qua chuỗi sự kiện này và tạo điều kiện cho Quý Phụ huynh cùng các giáo viên của Nhà trường được kết nối chặt chẽ hơn.

Nhà trường mong đợi một năm học sôi động và đầy ắp các sự kiện ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đồng hành cùng Nhà trường trong hành trình thú vị này.

Hiệu trưởng
Stephanie C. Mills

Các sự kiện quan trọng sắp tới:

Thứ Tư, ngày 27/9: Hoạt động Cảm thụ âm nhạc

Thứ Sáu, ngày 29/9: Tết Trung thu

Thứ Ba, ngày 10/10: Hoạt động trải nghiệm mát-xa cho bé



Bản tin Tháng 8/2023

LỚP K1 DUCKLING HOẠT ĐỘNG VỚI NƯỚC

Khoảng thời gian hoạt động tại bể bơi là khoảng thời gian thú vị và quan trọng nhất. Ở độ tuổi này, trẻ rất tò mò về thế giới xung quanh, đặc biệt là khám phá và chơi với nước.

Trẻ em tự tin dưới nước ở độ tuổi nhỏ nhất có thể sẽ giúp các em học được các kỹ năng bơi lội khi bước vào bậc tiểu học, cũng như để đảm bảo an toàn cho các em trong môi trường nước.

Hoạt động dưới nước thúc đẩy sự phát triển thể chất, giúp cải thiện khả năng phối hợp, sức mạnh cơ bắp và giữ thăng bằng khi trẻ di chuyển trước sức cản của nước.



Ngoài ra, chơi dưới nước có thể nâng cao lòng tự trọng và tính độc lập của trẻ khi các em đạt được các mục tiêu nhỏ trong nước, ví dụ như thu thập được nhiều đồ chơi để đặt vào bên trong một chiếc vòng – điều này giúp xây dựng sự tự tin và cảm giác hoàn thành mục tiêu.

Các hoạt động dưới nước được thiết kế để tăng sự tương tác với các bạn khác thông qua trò chơi đồng đội, bồi dưỡng các kỹ năng xã hội khi trẻ học cách chia sẻ, xếp hàng và hợp tác với nhau.



Thông qua việc giới thiệu hoạt động vui chơi dưới nước một cách an toàn, có kiểm soát và được hỗ trợ, Nhà trường đang nỗ lực giúp các em yêu thích các hoạt động dưới nước và đảm bảo an toàn cho các em khi hoạt động dưới nước.

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Như thường lệ, năm học mới bắt đầu với những buổi đào tạo chuyên môn cho giáo viên. Những buổi đào tạo này rất quan trọng vì chúng giúp giáo viên cập nhật các kỹ năng và mở rộng kiến thức.



Thảo luận là một phần quan trọng trong các buổi đào tạo này, giáo viên có cơ hội chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng và học hỏi lẫn nhau cũng như học hỏi từ giảng viên.

Một phần quan trọng của khóa đào tạo là “thực hành truy hồi kiến thức” – một kỹ thuật để chuyển thông tin từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn. Đây là việc thực hành mà các giáo viên sẽ áp dụng cho lớp mình trong cả năm.



STEM và lập trình là một khía cạnh mà Nhà trường đang tiếp tục phát triển và các giáo viên đã tham gia khóa đào tạo về chương trình lập trình tương tác

Scratch Junior do thầy Hoàng – Chuyên gia STEM của trường hướng dẫn. Chương trình này sẽ được áp dụng với các lớp K2 và Prep.

Với những lĩnh vực toán học mới tập trung cho các lớp PreNursery/ Nursery và K1, Nhà trường đã tổ chức một buổi đào tạo về các thuật ngữ toán học và các kỹ thuật mới để phát triển khái niệm toán học một cách có hệ thống, giúp tạo nên một khởi đầu cho năm học mới hiệu quả với nhiều thông tin.



HỌP PHỤ HUYNH

Buổi họp Phụ huynh đầu năm học đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình của các Quý vị Phụ huynh, mong muốn tìm hiểu thêm về hoạt động của Trường Mầm non KinderWorld tại Tháp Hà Nội cũng như gặp gỡ, trao đổi cùng giáo viên và các Phụ huynh khác.

Thay vì hình thức giao tiếp một chiều truyền thống, các buổi họp tương tác giúp Quý vị Phụ huynh được trải nghiệm việc học của các con thông qua các hoạt động là như thế nào.



Cách thức này cũng cho phép việc đối thoại cởi mở và trao đổi chân thành giữa giáo viên và Phụ huynh. Việc chia sẻ ý tưởng và các mối quan tâm theo hai chiều như vậy không chỉ củng cố mối quan hệ giữa hai bên, mà còn mang đến

những giá trị về cách chúng ta coi trọng nhu cầu cá nhân và phong cách học tập.

Nói tiếp sau Buổi họp thông tin giữa Phụ huynh - Giáo viên này là Buổi hướng dẫn thực hành cho các Quý vị Phụ huynh lớp Prep về chương trình đọc trực tuyến Raz Kids.



Nhà trường tin tưởng chắc chắn vào tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng trường học và lớp học vững mạnh thông qua các sự kiện và hoạt động đặc biệt được tổ chức thường xuyên.

HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI Ở LỚP K2 CHICK

Trong tháng đầu tiên của năm học mới, các em đã tập trung tìm hiểu về chủ đề các câu chuyện dân gian, và một trong những câu chuyện được các em yêu thích là “Cây củ cải khổng lồ”.



Trong câu chuyện này, củ cải (một loại rau củ mùa đông) phát triển lớn tới mức người nông dân cần có sự hỗ trợ của rất nhiều người và động vật khác để giúp kéo cây củ cải khổng lồ lên khỏi mặt đất.

Sau khi đọc và thảo luận về các nhân vật khác nhau, các em đã đóng vai và thực hiện công việc nhỏ củ cải.



Qua việc sử dụng những chiếc mũ để phân biệt từng nhân vật, các em tự lựa chọn nhân vật mình muốn vào vai với những tính cách nổi bật.

Khi đóng các vai khác nhau, các em đã diễn theo những hành động của nhân vật đó, ví dụ như di chuyển chậm và hơi cúi xuống khi đóng vai ông bà già, hay di chuyển nhanh khi đóng vai chú chuột...

Sau đó, các em cùng nhau giả vờ nhổ cây củ cải khổng lồ. Thông qua hoạt động này, các em học được rằng khi hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể làm được những điều mà chúng ta không thể tự làm một mình.



LỚP PREP TÌM HIỂU VỀ DÂY SỐ



Khi bắt đầu năm học mới, các em lớp Dự bị Tiểu học đã ôn tập để đảm bảo rằng mình nhớ tất cả các số từ 1 đến 20 trước khi mở rộng sang các số lớn hơn hoặc bắt đầu vận dụng các con số.

Các em tập đếm tiến và đếm lùi thông qua các trò chơi và phép toán khác nhau; tuy nhiên, trò chơi mà các em thích nhất là trò chơi nhảy qua dây số khổng lồ.

Với trò chơi này, các em ném một túi đậu nhỏ lên dây số khổng lồ và gọi tên con số mà túi đậu rơi vào. Nếu các em có thể xác định chính xác các số, các em có thể nhảy từ số 1 tới số đó và gọi tên tất cả các chữ số trên dây số mà các em nhảy qua.

Các em học sinh khác được khuyến khích lắng nghe khi các bạn nhảy và đếm, cũng như hỗ trợ các bạn khi có bạn bối rối về thứ tự số, để đảm bảo rằng có sự phối hợp giữa việc thực hiện những bước nhảy và gọi chính xác số tiếp theo trong dây số.



Dây số khổng lồ sẽ tiếp tục được các em sử dụng trong năm học cùng với việc giới thiệu các khái niệm toán học khác như cộng trừ, đếm ngược cũng như đếm dọc theo cặp, 5 số hay 10 số.

PHÁT TRIỂN CÔNG ĐỒNG Ở LỚP PRE-NURSERY



Trường Mầm non không chỉ là nơi các em học chữ cái ABC... và đếm số 1, 2, 3..., mà đó cũng là nơi các em bắt đầu hiểu được giá trị của cộng đồng và tinh thần đồng đội. Việc tạo ra cảm giác thân thuộc và gắn kết với nhau là vô cùng quan trọng trong những năm đầu đi học, và điều này có thể đạt được thông qua nhiều hoạt động khác nhau nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết và sự hợp tác.

Việc khuyến khích các em cùng nhau dọn dẹp lớp học là cách tuyệt vời để các em hiểu về tinh thần trách nhiệm và tinh thần đồng đội. Bằng cách phân công nhiệm vụ và phối hợp làm việc, các em học được tầm quan trọng của việc chia sẻ trách nhiệm và giữ cho không gian quanh mình sạch sẽ. Hoạt động này cũng giúp các em hiểu về tổ chức và trật tự.



Giờ ăn tập thể là cơ hội tuyệt vời để các em gắn kết và xây dựng các kỹ năng xã hội. Ngồi ăn cùng nhau giúp khuyến khích trò chuyện, cách ứng xử trên bàn ăn và làm mọi việc theo

thứ tự. Điều này cũng giúp tạo ra cảm giác đoàn kết khi các em cùng chia sẻ đồ ăn và nói chuyện với nhau.

Việc hiểu và làm theo các nội quy của lớp học là khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng tinh thần cộng đồng. Thông qua việc thảo luận về những quy tắc, ý nghĩa và lợi ích các quy tắc này cho mọi người, các em sẽ hiểu được khái niệm cộng đồng như một nền tảng vững chắc cho các khái niệm về hợp tác và cộng tác.

